

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân quyền của Quốc gia tham gia hội chợ sách Quốc Tế, và chúng tôi sáng kiến ra một cuộc triển lãm có thể thu hút tất cả mọi người.

Với các chủ đề về lời nói tự do ngôn luận, giới tính bình đẳng và những trở ngại đối với quyền bình đẳng, chúng tôi mời tượng khác nhân quyền tham gia và chia sẻ về những quyền khác nhau mà xã hội chủ đạo trước đây dễ dàng phớt lờ. Có sự tiến triển của hôm nay nhờ sự nỗ lực của công dân Đài Loan, Do đó tiếp theo từ đây là, thiết kế đặc biệt của gian hàng triển lãm, về chiều cao của bàn là tham khảo của nhiều Quốc gia, thiết kế gian hàng đặc biệt, thị giác của phạm vi đọc sách, phạm vi di chuyển xe lăn cho những người có nhu cầu v.v., đề lên kế hoạch cho không gian triển lãm hội chợ sách, hy vọng thúc đẩy sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau.

Trong "Các trang : Ngày hội đọc sách dành cho nhân quyền" chúng tôi sẽ trình bày:

- ✓ Dựa trên thông tin nhân quyền trong và ngoài nước do Ủy ban Nhân quyền Quốc gia thu thập, "Thư viện Hành động Nhân quyền" được thúc đẩy, cho công chúng đọc tại chỗ và mời mọi người khám phá quỹ đạo phát triển của nhân quyền.
- ✓ Đối với những người khiếm thị như mù, thị lực kém và nhược thị, chúng tôi tạo ra "bảng cảm ứng sơ đồ gian hàng" để cho người khiếm thị cấu hình và định hướng không gian, đồng thời chuyển văn bản triển lãm thành "Tâm nhìn kép của Triển lãm". Thù công.
- ✓ Tìm hiểu ngay các ấn phẩm của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia kể từ khi thành lập, bao gồm cả bản chữ nổi, phiên bản ngôn ngữ ký hiệu, sách nói, bản để đọc và các dịch vụ ý kiến về đánh giá độc lập.

Trang mở

**không trở ngại
Lễ hội đọc sách**

**2024 Triển lãm sách Quốc
Tế Đài Bắc TiBE**

2.20^(Thứ ba)—25^(Chủ Nhật)

**Trung tâm Thương mại
Thế giới Đài Bắc C319**

Ủy ban nhân quyền của Quốc gia

Sau 20 năm sáng kiến và nỗ lực, Đài Loan quan tâm đến nhân quyền của toàn thể công dân. cuối cùng đã thúc đẩy thành lập Ủy ban Nhân quyền Quốc gia vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Theo Nguyên tắc của Paris được Liên hợp Quốc thông qua, nhiệm vụ quan trọng nhất của các tổ chức nhân quyền quốc gia là thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, với các nguyên tắc cơ bản là độc lập, chuyên môn và đa nguyên.

Nhân quyền là mục tiêu theo đuổi vĩnh viễn. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia mời bạn tham gia hành động để làm cho giá trị phổ quát của nhân quyền trở nên phổ biến và được thực thi hơn ở Đài Loan.



國家人權委員會
NATIONAL HUMAN RIGHTS
COMMISSION, TAIWAN



trang web



facebook



Sự phát triển của ngôn luận tự do ở Đài Loan dưới sự bá quyền lãnh đạo của Trung Quốc

24/2 (Thứ 7) 14:30-15:30

← Diễn giả: Li Ming-che

Tháng 3 năm 2017, không có tin tức gì về Lee Ming-che sau khi nhập cảnh Trung Quốc, năm đó, anh ta bị kết án 5 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền nhà nước”, trong thời gian này anh ta bị xét xử và giam giữ oan uổng. Hạn chế lá thư của anh gửi ra ngoài, thành viên gia đình của anh bị cấm thăm định kỳ, thế giới bên ngoài cũng không thể biết được tình hình thực sự trong tù.

Sau hơn 1.852 ngày bị giam ở Trung Quốc, Lee Ming-che cuối cùng đã trở về Đài Loan vào ngày 15

tháng 4 năm 2022. Bài giảng này mời ông chia sẻ suy nghĩ và hành động của mình khi đối mặt với chính phủ Trung Quốc, cũng dựa trên cuốn sách “Khoảng cách” từ 100%: Đài Loan” do Ủy ban Nhân quyền Quốc gia xuất bản. “Quy trình ngôn luận tự do” là phần giới thiệu chúng tôi và người đọc cùng suy nghĩ: Khi quyền tự do ngôn luận đáng tự hào của Đài Loan liên tục bị Trung Quốc đe dọa và thử thách, thực hành của anh ấy có thể mang lại cảm hứng cho xã hội công dân Đài Loan.

Trang Mở 1



Gia đình đồng tính trong "Gió và mưa chung một mái nhà"

25/2 (Chủ Nhật) 14:00-15:00

← Diễn giả: Li Yi-Qi

"Chính, thực ra là gì? hoặc, nhà có thể là gì? Nhà có thực sự không thể thiếu đối với chúng ta không?" Bài giảng này đã mời tác giả Li Yi-Qi chia sẻ của cuốn sách "Mẹ, Qiqi và con gái của họ", chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô ấy với bạn đời và hai cô con gái. Từ bốn người từng bị tổn thương trong “nhà”, làm sao họ có thể một lần nữa bật ra trí tưởng tượng vô hạn về “nhà”?

Bộ phim tài liệu “Gió và mưa chung một mái nhà” do Ủy ban Nhân quyền Quốc gia sản xuất cũng ghi lại hành

trình cuộc đời của những gia đình đồng tính trong đó có Li Yi-Qi. Từ việc mang thai, nhận con nuôi cho đến việc lập gia đình, các gia đình đồng tính cùng nhau đối mặt với nhiều tình huống ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, hy vọng độc giả sẽ thông qua phim mà hiểu được: không phân biệt giới tính, ai cũng đang tìm kiếm thuộc về tình yêu, và điều đó cũng không khác gì những tình yêu dị tính.

Trang Mở 2



Tạo một xã hội hòa nhập và bình đẳng cho người khuyết tật

25/2 (Chủ Nhật) 15:30-16:30

← Diễn giả: chủ trì Leo

Chủ trì Leo bị chấn thương tủy sống do một vụ tai nạn giao thông trước đây, trong video đầu tiên anh ấy đăng tải: "Youtube lười biếng nhất Youtuber ở Đài Loan, thậm chí còn lười đứng dậy!", anh nói: “có người thường hỏi tôi làm thế nào có thể sống một cuộc sống thật tuyệt như vậy sau khi bị thương. Nhưng chỉ sau khi bị thương, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ có một cuộc đời, nên nắm bắt thời điểm này. Vì vậy, tôi muốn để làm một số video. Chia sẻ cuộc sống xe lăn không trở ngại của tôi với mọi người.

Bài giảng này mời chủ trì Leo chia sẻ những khó khăn mà người khuyết tật có thể gặp phải mà người bình thường không thể dễ dàng tưởng tượng được, từ chính phủ, các tổ chức dân gian đến cá nhân, có thể xây dựng một xã hội hòa nhập và hài hòa hơn, thông qua việc tích lũy nhiều hành động nhỏ khác nhau. Một xã hội vì quyền bình đẳng, mời mọi người tham gia và trải nghiệm triển lãm không rào cản, thông qua không gian triển lãm sách của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia.

Trang Mở 3